

## **Trường TH Ái Mộ B duy trì trường học xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn**

Trường học xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn là một mô hình lý tưởng cho môi trường giáo dục hiện đại. Mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn được học tập, làm việc trong một ngôi trường như vậy. Một môi trường học tập, sinh hoạt và vui chơi văn minh, an toàn luôn hấp dẫn học sinh; tạo ấn tượng tốt đẹp, niềm tự hào trong lòng mỗi thế hệ học trò để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Năm học 2024-2025, BGH nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch tạo dựng và duy trì tốt khung cảnh sư phạm, môi trường học tập xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn trong nhà trường bằng một số biện pháp cụ thể sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh ý thức tự giác giữ gìn, bảo vệ môi trường học tập thông qua phát thanh Măng non. Tuyên truyền học sinh thực hiện giữ gìn vệ sinh trường - lớp, nhà vệ sinh thông qua các hoạt động học tập giáo dục hàng ngày, các giờ HĐTT sinh hoạt lớp. Tổ chức các ngày "dọn vệ sinh" vào cuối tuần khuyến khích học sinh tham gia.

- Chăm sóc cây xanh, vườn trường, lớp học, nhà vệ sinh giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo ra một môi trường học tập thoải mái, gần gũi với thiên nhiên. Các hoạt động như trồng và chăm sóc cây, làm vườn cũng giúp học sinh hiểu thêm về bảo vệ môi trường.

- Quan tâm rèn học sinh thực hiện tốt quy tắc về ứng xử và giao tiếp, nếp chào hỏi, “*Văn hóa khoanh tay - mỉm cười - cúi chào*” phù hợp các hoàn cảnh giao tiếp trong và ngoài nhà trường. Tôn trọng, đoàn kết và giúp đỡ bạn bè tạo ra một cộng đồng học sinh văn minh. Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ giúp rèn luyện kỹ năng sống và giao tiếp cho học sinh.

- Mỗi lớp học tạo môi trường giáo dục thân thiện, học sinh cảm thấy an toàn và được yêu thương giúp học sinh có động lực hơn trong học tập và cuộc sống.

Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà còn là sự chung tay của toàn xã hội. Khi mỗi người đều có ý thức và hành động vì môi trường giáo dục, chúng ta sẽ tạo ra những thế hệ trẻ khỏe mạnh, thông minh và có trách nhiệm với cộng đồng.

**Tác giả: Cô giáo Bùi Thị Gấm**

**Một số hình ảnh Trường TH Ái Mộ B xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn**











